



ประกาศสำนักงานเขตบางรัก  
เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี ๒๕๖๔

ด้วยในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ชาวไทยเชื้อสายจีนจะทำพิธีไหว้เจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ รวมทั้งเดินทางไปไหว้บรรพบุรุษ ตลอดจนสถานประกอบการและอาคารสถานที่ต่าง ๆ จะปิดทำการ เพื่อเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยเชื้อสายจีน และอาจเกิดอัคคีภัยจากการจุดธูปเทียน การเผากระดาษเงิน กระดาษทอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ย่านชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีน และย่านชุมชนที่มีบ้านเรือนที่มีลักษณะเป็นไม้เก่าและแออัดหนาแน่น มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและการลุกลามของไฟได้ง่าย

สำนักงานเขตบางรัก มีความห่วงใยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงขอความร่วมมือประชาชนชาวเขตบางรัก เตรียมการป้องกันและหลีกเลี่ยงอันตรายจากการเกิดอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. การจุดธูปเทียนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การไหว้เจ้า การเผากระดาษเงิน กระดาษทอง จะต้องใช้ความระมัดระวัง โดยต้องมีภาชนะที่ไม่ติดไฟและแข็งแรงรองรับ การจุดประทัดต้องจุดในที่โล่ง และขอให้ดูแลธูปเทียน กระดาษเงิน กระดาษทอง มีลักษณะที่ไฟดับสนิทแล้ว ก่อนเข้านอนหรือออกนอกเคหสถาน ตรวจสอบสายไฟ และปลั๊กไฟรวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ถ้าชำรุดต้องซ่อมทันที ควรปิดสวิตช์และดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติและเดินสายดินเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว

๒. หลังจากเสร็จสิ้นการประกอบอาหาร ต้องไม่ลืมปิดวาล์วแก๊สและถังแก๊สให้เรียบร้อย และจัดหาอุปกรณ์ป้องกันและเครื่องดับเพลิงไว้ประจำบ้าน และหมั่นบำรุงรักษา ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และควรศึกษาถึงวิธีการใช้และถ่ายทอดให้ผู้พักอาศัยใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง

๓. เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานประกอบการและอาคารสถานที่ต่าง ๆ ที่ปิดทำการจะต้องตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย เช่น ถังดับเพลิง และสัญญาณเตือนภัยให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน รวมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจดูแลอาคารสถานที่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๔. เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ให้แจ้งสายด่วน โทร. ๑๙๙ หากไฟลุกลามควรหลบออกจากสถานที่เกิดเหตุก่อนเพื่อความปลอดภัยในชีวิต

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางราตรี ธนสมบัติกุล)  
ผู้อำนวยการเขตบางรัก